

โตโยต้า-มฟล. มอบ 604 ทุนให้เยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือในโครงการ 'เยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้' [4 กันยายน 2553]

No. 11

คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดมาตรฐาน



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยในปี 2553 เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา และกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ โดยได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 604 ทุน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 290 ทุน ทุนละ 2,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 78 ทุน ทุนละ 5,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 106 ทุน ทุนละ 5,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 97 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 33 ทุน ทุนละ 25,000 บาท

ทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ดำเนินการในลักษณะที่เป็นกิจกรรมอาสาสมัคร โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนภาคเหนือที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1. นักเรียนมีฐานะยากจน แต่มีผลการเรียนดี 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนโดยพิจารณาจากการคัดเลือกของครูอาสาสมัคร เช่น ขาดแคลนเสื้อผ้า ทุนอาหารกลางวัน เป็นต้น 3. มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้มีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อ เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้มีการสอนเนื้อหาและเทคนิคต่างๆ เพื่อทำข้อสอบ ในวิชาหลักๆ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ โดยคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดี กล่าวแสดงความรู้สึกที่ "รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ เพราะนอกจากจะได้ประโยชน์ให้แก่สังคมและเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติแล้ว ยังเป็นเวทีที่ให้คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นอีกด้วย และหวังว่าโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ จะดำเนินการต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนที่ยากจนและด้วยโอกาส ซึ่งยังมีอยู่อีกเป็นจำนวนมาก"

นางสาวพิชชา เบอร์แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาจิตรกรรม เป็นตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา กล่าวขอบคุณต่อผู้มอบทุนว่า ทุนการศึกษาในโครงการเยาวชนไทยวันพูนนี้ที่เธอได้รับ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเธอ ให้มีโอกาสมากขึ้น ในการได้พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติ

“พ่อแม่มีอาชีพเกษตรกรรม ขณะที่ยื่นหนังสืออยู่ในชั้นม.6 คิดว่าจบม.6 แล้วคงจะไม่ได้เรียนต่อ ต้องมาช่วยงานพ่อแม่ แต่เมื่อได้พบกับคณาจารย์จากมพล.ที่ได้มาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จึงได้มองเห็นโอกาสในการศึกษาต่อในระดับศึกษาใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสมัครขอรับทุนการศึกษาจากโครงการเยาวชนวันพูนนี้”

แหล่งที่มา : [www.ChiangraiToday.com](http://www.ChiangraiToday.com)